

คนแห่ช้อป “ปทุมธานี 4.0 MARKET FAIR 2017”

ครั้งที่ 3



พ่อเมืองปทุมปลื้ม คนแห่ช้อป “ปทุมธานี 4.0 MARKET FAIR 2017” เดินหน้าจัดต่อ 29 ส.ค. – 4 ก.ย.นี้
@เซ็นทรัล เวสต์เกต บางใหญ่

พ่อเมืองปทุมธานีปลื้มงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชน จัดแล้ว 2 ครั้ง มียอดขายกว่า 10 ล้านบาท สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของปทุมธานี เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสุดยอดสินค้าดีเมืองปทุมต่อใน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ก.ย.ที่ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ครั้งที่ 3 ร่วมด้วย พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีสินค้าดีมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์เด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายโอท็อปจังหวัดนนทบุรี นำสินค้าเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 100 บูธ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 4 กันยายน นี้ ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการทำรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยได้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ขึ้น ตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจัดมาแล้วสองครั้ง ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดงานอื่นก่อนหน้านี้ โดยมียอดผู้เข้าชมงานรวม 108,671 คน และมียอดจำหน่ายสินค้าทั้งสองครั้งรวมกว่า 10 ล้านบาท

ซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ได้หมุนกลับคืนไปสู่ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางสาวปริศนา โกลละสุด กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัด

งานในครั้งนี้ 3 นี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จะได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิต

โดยตรง ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นสุดยอดผลิตภัณท์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด อาทิ ข้าวหอมปทุมธานี, กวยเตี๋ยวเรือรังสิต, เมี่ยงกลีบบัวหลวง และสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก โดยภายในงานจะจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซน OTOP / โซน สินค้าเกษตร / โซนสินค้าพระราชวัง และยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโอท็อปจังหวัดนนทบุรี นำสินค้าดี สินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรี มาร่วมจำหน่ายด้วย

ส่วนใครที่มองหาช่องทางสร้างรายได้ ในช่วง 17.00 น. ของทุกวัน ยังมีกิจกรรมสาธิตการ

ทำอาหารและงานศิลปะประดิษฐ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอ หมุนเวียนมาให้ได้ชมและเรียนรู้ไปเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การเพ้นท์ผ้า การถักสร้อยคอ การมัดย้อมผ้าเช็ดหน้า ศิลปะจากเยื่อกระดาษ (Paper Art) เมี่ยงคำสมุนไพร พวงกุญแจเครื่องหนัง ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ อีกคับคั่ง ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดาราหนังร้อง ตลก มายากล หมุนเวียนตลอดทั้งวัน และสำหรับในวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. เวลา 19.00 น. ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ลู่อู๋ ลา ล่า” และวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. เวลา 19.00 น. ชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ไท ธนาวุฒิ”

สำหรับงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ครั้งที่ 3 จัดที่ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 กันยายน 2560 ซึ่งทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไว้มากมายทั้งสินค้านาฬิกาทอง สินค้าโปรโมชันลด แลก แจก แถม พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรี ภายในงานได้ทุกวัน และหากซื้อสินค้าครบ 500 บาทในหนึ่งร้านค้า สามารถนำไปเสริมมารับคูปองชิงโชคหนึ่งใบ เขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ส่งในกล่องชิงรางวัลที่จุดประชาสัมพันธ์ภายในงาน เพื่อจับรายชื่อผู้โชคดีในวันสุดท้าย ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และสร้อยคอทองคำ ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานียังเตรียมจัดงาน “ปทุมธานี 4.0 Market Fair 2017” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 – 12 กันยายน ที่ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 – 25 กันยายน ที่ เซียร์ รังสิต โดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ได้อีกทางหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โทร. 02 581 6370